

Cuộc họp hợp tác đầu tiên của quận Cam

Ngày 28 tháng 3 năm 2025

Ish Herrera

Trước tiên, tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến chị Teresa khi chị chuyển sang một vị trí mới. Chúng tôi rất biết ơn vì những đóng góp của chị và trân trọng sự hiện diện của chị trong nhóm. Nhắc lại nội dung cuộc họp trước, cả nhóm đã thống nhất chia nguồn tài trợ Catalyst thành hai phần: Các dự án tạo việc làm – Tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: du lịch & giải trí ngoài trời, công nghệ y tế, và phần cứng công nghệ cao với tổng ngân sách 2,1 triệu đô la. Mục tiêu là tạo ra những công việc có thu nhập tốt, bền vững, phù hợp với mục tiêu kinh tế và khí hậu của bang. Các dự án cải thiện cộng đồng – Hỗ trợ các lĩnh vực nhà ở, chăm sóc sức khỏe, trông giữ trẻ và thích ứng khí hậu, đặc biệt trong các cộng đồng bị bỏ mặc lâu dài. Các thành viên sẽ bỏ phiếu lựa chọn các dự án sẽ được tài trợ, đảm bảo tính dân chủ và hợp tác thực sự. Chúng tôi đã nhận được 21 đề xuất với tổng giá trị hơn 5 triệu đô, nhưng trong đợt này chỉ có 900.000 đô được phân bổ. Các đề xuất bao gồm: 9 từ tổ chức doanh nghiệp/phát triển kinh tế, 8 từ tổ chức phi lợi nhuận cộng đồng, 3 từ nhóm giáo dục hoặc lao động, 1 từ cơ quan chính quyền địa phương. Sẽ có vòng tài trợ thứ hai, nên những dự án không được chọn lần này vẫn có cơ hội đăng ký tiếp. Nội dung chính hôm nay: Mỗi người sẽ bỏ phiếu chọn 3 dự án ưu tiên: Dự án hạng nhất: 5 điểm, Hạng nhì: 3 điểm, Hạng ba: 1 điểm. Chúng tôi sẽ tổng hợp điểm và tài trợ theo thứ tự xếp hạng đến khi hết ngân sách 900.000 đô. Lưu ý quan trọng: Không được bỏ phiếu cho dự án mà bạn hoặc tổ chức của bạn có liên quan. Nếu vi phạm, phiếu của bạn sẽ bị hủy toàn bộ. Thời hạn bỏ phiếu: Từ hôm nay đến 5 giờ chiều ngày 1/4 (Thứ Ba). Nếu cần thiết, vòng hai sẽ diễn ra từ ngày 2–4 tháng 4. Cuối cùng, xin mời các câu hỏi về quy trình hoặc phiếu bầu.

Ish Herrera

Cuộc bỏ phiếu mà các bạn sẽ tham gia trong vài ngày tới là dành cho phần tài trợ các dự án cải thiện cộng đồng. Chúng tôi cũng sẽ điếm qua nhanh các dự án đã được chọn để nhận tài trợ cho việc tạo việc làm. Tuần trước, các bạn đã nhận được hồ sơ của các dự án cải thiện cộng đồng – chính những dự án này sẽ là trọng tâm của cuộc bỏ phiếu. Xin nhắc lại: đừng vận động cho dự án của chính mình trong quá trình thảo luận. Thay vào đó, hãy chia sẻ đánh giá khách quan về các dự án khác để đảm bảo quá trình công bằng, không xung đột lợi ích.

Iosefa Alofaituli

Chỉ để làm rõ, các dự án mà chúng tôi đã được tiếp cận trước cuộc họp hôm nay là các dự án tạo việc làm đúng không?

Jesse Ben-Ron

Không, các dự án cải thiện cộng đồng mới là những gì đã được gửi cho các bạn tuần trước.

Ish Herrera

Đúng vậy, các dự án mà các bạn sẽ trực tiếp tham gia lựa chọn để trao tài trợ chính là các dự án cải thiện cộng đồng. Nhưng chúng ta cũng sẽ trao đổi thêm về các dự án tạo việc làm.

Kevin Li

Có ai đã xem dự án số 13 – Tustin Heritage chưa? Trong hồ sơ có ghi rằng dự án sẽ phục vụ các hộ gia đình có thu nhập từ 30% đến 80% mức thu nhập trung bình khu vực (AMI). Khoảng đó rất rộng, vậy họ đánh giá dựa trên tiêu chí gì?

Jesse Ben-Ron

Kevin, điều đó phụ thuộc vào cách bạn đánh giá dựa trên phần giải thích của họ. Nếu bạn thấy lý do họ đưa ra là thuyết phục, thì bạn có thể cho điểm. Nếu không còn câu hỏi gì về các đề xuất hoặc điều gì cần thảo luận thêm, chúng ta có thể dành vài phút để làm rõ các câu hỏi liên quan đến quy trình.

Dyana Pena

Ngành y tế có nằm trong các lĩnh vực ưu tiên không? Tôi thấy có khá nhiều đề xuất liên quan đến chăm sóc sức khỏe, mà tôi nghĩ những đề xuất đó sẽ đủ điều kiện ở phần tài trợ tạo việc làm nếu thuộc ngành ưu tiên?

Jesse Ben-Ron

Ngành y tế được xem là lĩnh vực ưu tiên trong cả hai nhóm tài trợ. Với tài trợ tạo việc làm, trọng tâm là các doanh nghiệp y tế và phát triển lực lượng lao động, chứ không hẳn là về điều trị hay khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, dù việc chăm sóc phù hợp với văn hóa vẫn được nhắc đến trong bối cảnh rộng hơn. Chúng tôi cũng đã đề nghị các đơn vị nộp hồ sơ liên hệ nếu không chắc nên đăng ký theo hướng nào. Nếu họ chọn nộp theo hướng Cải thiện cộng đồng, chúng tôi vẫn tôn trọng lựa chọn đó, miễn là dự án không rõ ràng nằm ngoài phạm vi của nhóm tạo việc làm.

Iosefa Alofaituli

Tôi vẫn chưa xem qua các đề xuất. Tôi đang tự hỏi có ai có mẹo nào để xử lý việc đánh giá này không? Khi tôi mở từng thư mục, tôi thấy có bản tóm tắt, có vẻ như là phần tổng quan ngắn gọn nhất, nhưng lại phải nhấp vào từng thư mục để xem.

Jesse Ben-Ron

Chúng tôi có thể gom tất cả các bản tóm tắt vào một thư mục cho mọi người. Maria sẽ thực hiện việc đó sau cuộc họp hôm nay.

Iosefa Alofaituli

Jesse, anh có nghĩ rằng bản tóm tắt là phần hữu ích nhất nếu chúng tôi không có thời gian để đọc toàn bộ đề xuất không?

Jesse Ben-Ron

Đúng vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra bản tóm tắt. Nó cung cấp tổng quan nhanh, kèm theo thông tin ngân sách, điều này rất quan trọng.

Peter Senkbeil

Trong khi xem các đề xuất, tôi nhận thấy một số ngân sách vượt quá 900.000 USD. Nếu một trong số đó nhận được phiếu bầu cao nhất, nó có thể lấy toàn bộ ngân sách của đợt tài trợ này. Trong khi đó, có những dự án nhỏ hơn, chỉ khoảng 50.000–100.000 USD. Tôi đang suy nghĩ xem nên ưu tiên một dự án lớn hay chia đều cho nhiều dự án nhỏ hơn.

Dyana Pena

Tôi đang cố gắng liên kết các đề xuất với các tiêu chí ưu tiên trong thang điểm. Dù một dự án không đáp ứng tất cả các hạng mục, tôi vẫn ưu tiên những dự án có tầm nhìn dài hạn, đặc biệt về tính bền vững. Ví dụ, dự án số 27 chủ yếu tập trung vào khả năng chống chịu về nhà ở, nhưng đồng thời cũng thiết lập quỹ đất cộng đồng và quy trình người dân tham gia vào việc tiếp cận đất đai. Điều đó có thể giúp bảo tồn đất đai và hỗ trợ các nỗ lực liên quan. Tôi thấy đây là một khoản đầu tư khá vững chắc với mức đề xuất 91.500 USD.

April Barnes

Dyana, nhớ lưu ý rằng tổng số tiền dự án đó yêu cầu thực tế là hơn 200.000 USD. Con số 91.500 USD chỉ là một phần của đề xuất thôi. Jesse, nếu chúng tôi chỉ muốn tài trợ một phần của dự án, điều đó có được không?

Jesse Ben-Ron

Tổng mức tài trợ chính thức là con số họ ghi trong mẫu ngân sách, đó là số được tính. Tôi cần mở hồ sơ cụ thể để xác nhận chính xác, nhưng con số đó sẽ nằm trong bảng ngân sách. Nếu dự án được chọn, chúng tôi sẽ chỉ tài trợ những chi phí đủ điều kiện, đặc biệt là các chi phí tiền phát triển. Có những đề xuất xin 250.000 USD, nhưng khi xem xét kế hoạch thực hiện, không phải hạng mục nào cũng đủ điều kiện. Khi ký hợp đồng, họ có thể chỉ nhận được ví dụ như 125.000 USD.

Maria Linares

Tôi đã gửi một tin nhắn trong khung trò chuyện để thông báo rằng các đề xuất đã được sắp xếp theo ba nhóm: Ý tưởng ban đầu (Concept), Tăng tốc (Accelerate) và Giai đoạn cuối (Last Mile). Như Jesse đã nói, khi chấm điểm, hãy cân nhắc xem các hoạt động trong đề xuất có thực sự là hoạt động tiền phát triển (pre-development) hay không. Tôi cũng đã chia sẻ điều này trong buổi họp trực tiếp hôm thứ Ba: các anh/chị có thể sử dụng bảng tính cá nhân để theo dõi tác động và tính công bằng của từng dự án. Chúng tôi sẽ không thu lại bảng này, nhưng nó có thể giúp bạn hệ thống hóa thông tin. Đừng quên tham khảo các trang trong hồ sơ mời tài trợ (NOFO) được chia sẻ trong khung trò chuyện, và hãy xem kỹ các chiến lược chính, không chỉ là tiêu đề, mà còn là các hành động cụ thể mà chúng ta đã biểu quyết ở các cuộc họp trước. Ví dụ, nếu một đề xuất đề cập đến đổi mới xanh hoặc công nghệ, hãy kiểm tra xem họ có trả lời đúng và đầy đủ các câu hỏi liên quan không.

Jesse Ben-Ron

Mặc dù các anh/chị từng nói không muốn bị ràng buộc theo các nhóm phân loại này, nhưng chúng tôi vẫn sắp xếp theo cách đó để giúp các bạn tránh việc phải so sánh giữa các dự án có mức kinh phí quá chênh lệch. Bạn có thể chọn chỉ tài trợ cho các dự án nhóm "Concept", không chọn nhóm nào, hoặc chọn kết hợp. Việc phân nhóm giúp bạn dễ so sánh các đề xuất có quy mô tài chính tương đồng.

Jasmine Pachnanda

Tôi vẫn chưa xem các đề xuất, nhưng với những dự án trong nhóm Last Mile – vì mức đề xuất tài trợ cao hơn – có thể giả định rằng một số khoản chi sẽ không đủ điều kiện tài trợ, đúng không? Vì yêu cầu tài trợ hiện tại chỉ áp dụng cho giai đoạn tiền phát triển (pre-development)?

Jesse Ben-Ron

Nhóm Last Mile được thiết kế để đưa các dự án tiến sát đến giai đoạn triển khai, nhưng nếu có ai hiểu nhầm và đưa cả chi phí thực hiện vào trong đề xuất thì đúng là một phần kinh phí trong đó có thể sẽ không đủ điều kiện để nhận tài trợ.

Maria Linares

Bây giờ tôi sẽ trình bày nhanh về quy trình bỏ phiếu. Các bạn sẽ điền đầy đủ họ tên và tổ chức của mình (hoặc ghi rõ nếu là cư dân cộng đồng). Sau đó, anh chị sẽ thấy danh sách các dự án và chọn xếp hạng tối đa ba dự án. Dự án được xếp hạng cao nhất sẽ nhận 5 điểm, thứ hai 3 điểm, và thứ ba 1 điểm. Quan trọng: Anh chị không được bỏ phiếu cho dự án mà mình hoặc tổ chức của mình có liên quan. Nếu vi phạm, phiếu bầu sẽ bị hủy toàn bộ. Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc lúc 5 giờ chiều (giờ PST) vào Thứ Ba, ngày 1 tháng 4. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ trong cuối tuần.

Ish Herrera

Tôi xin mời một người đưa ra đề xuất chính thức để thông qua việc phát hành phiếu bầu, và một người khác để ủng hộ đề xuất đó. Có ai đưa ra đề xuất không?

Dyana Pena

Tôi đề xuất.

Theresa Schickling

Tôi ủng hộ.

Ish Herrera

Cảm ơn Dyana và Theresa. Có vẻ như đề xuất đã được thông qua nhất trí. Điều đó có nghĩa là cuộc bỏ phiếu đã chính thức được phê duyệt. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần còn lại của nguồn tài trợ Catalyst mà tôi đã đề cập trước đó – đó là các dự án được trao tài trợ trong nhóm tạo việc làm. Danh mục này hỗ trợ cho các dự án cải thiện cộng đồng mà các bạn sẽ xem xét trong vài ngày tới. Thật phấn khởi khi thấy cả hai nguồn tài trợ này cùng được triển khai, điều đó thực sự phản ánh các giá trị của nhóm hợp tác này và sự công bằng trong những nỗ lực mà các bạn đã thực hiện trong suốt hai năm qua. Nguồn tài trợ này cũng phù hợp chặt chẽ với Bản Đề cương Kinh tế của bang được công bố đầu năm nay, trong đó nhấn mạnh việc phát triển các cụm ngành công nghiệp theo vùng, bao gồm cả Quận Cam. Điều quan trọng là bang cũng yêu cầu các địa phương phải cân nhắc đến tác động môi trường và công bằng kinh tế khi xây dựng các cụm ngành này. Anh chị sẽ thấy rõ những giá trị đó được thể hiện trong các dự án đã được lựa chọn. Xin nhắc lại, Maria đã chia sẻ toàn bộ hồ sơ xin tài trợ của các dự án tạo việc làm với các bạn vào thứ Hai để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua các dự án đã được chọn.

Jesse Ben-Ron

Cảm ơn Dyana và Theresa. Có vẻ như đề xuất đã được thông qua nhất trí. Điều đó có nghĩa là cuộc bỏ phiếu đã chính thức được phê duyệt. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần còn lại của nguồn tài trợ Catalyst mà tôi đã đề cập trước đó – đó là các dự án được trao tài trợ trong nhóm tạo việc làm. Danh mục này hỗ trợ cho các dự án cải thiện cộng đồng mà các bạn sẽ xem xét trong vài ngày tới. Thật phấn khởi khi thấy cả hai nguồn tài trợ này cùng được triển khai, điều đó thực sự phản ánh các

giá trị của nhóm hợp tác này và sự công bằng trong những nỗ lực mà các bạn đã thực hiện trong suốt hai năm qua. Nguồn tài trợ này cũng phù hợp chặt chẽ với Bản Đề cương Kinh tế của bang được công bố đầu năm nay, trong đó nhấn mạnh việc phát triển các cụm ngành công nghiệp theo vùng, bao gồm cả Quận Cam. Điều quan trọng là bang cũng yêu cầu các địa phương phải cân nhắc đến tác động môi trường và công bằng kinh tế khi xây dựng các cụm ngành này. Anh chị sẽ thấy rõ những giá trị đó được thể hiện trong các dự án đã được lựa chọn. Xin nhắc lại, Maria đã chia sẻ toàn bộ hồ sơ xin tài trợ của các dự án tạo việc làm với các bạn vào thứ Hai để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi qua các dự án đã được chọn. Chúng ta sẽ đi qua một vài điểm nổi bật sau: Trung tâm Đào tạo Cải tạo Nhà ở do Tổ chức Community Action Partnership OC thực hiện, nhằm đào tạo cư dân tại các cộng đồng bị thiệt thòi trở thành kỹ thuật viên nhà ở lành mạnh thông qua chương trình học nghề công nghệ xanh. Chương trình này hỗ trợ phát triển lực lượng lao động, với mức lương khởi điểm 60.000 đô la và có thể lên tới 80.000 đô la. Đây là một dự án phù hợp với trọng tâm của sáng kiến: công bằng, tác động môi trường và tạo ra việc làm có thu nhập tốt. Chương trình Dự bị Học nghề Xây dựng phục vụ khu vực Nam Quận Cam (South OC), hướng đến cả học sinh trung học và người trưởng thành. Với trọng tâm là ngành xây dựng – một lĩnh vực được cộng đồng xác định là ưu tiên – chương trình đặt mục tiêu đào tạo 600 người trong vòng ba năm. Đây cũng là dự án duy nhất tập trung hoàn toàn vào khu vực Nam Quận Cam, góp phần thực hiện mục tiêu đa dạng hóa về mặt địa lý. Chương trình Tái hòa nhập Lực lượng lao động hỗ trợ những người có tiền án tiền sự quay trở lại thị trường lao động trong các lĩnh vực như thực phẩm, bán lẻ và khởi nghiệp. Dự án này chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và tạo điều kiện di chuyển kinh tế xã hội, với nguồn vốn đầu tư đã được bảo đảm và mức đề xuất tài trợ triển khai tương đối nhỏ. Với trọng tâm về công bằng và phát triển kinh tế, đây là một ứng viên rất nổi bật. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chi tiết các dự án được chọn còn lại trong ít phút nữa. Một lần nữa, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của các anh/chị trước thứ Ba. Mặc dù cuộc bỏ phiếu sẽ quyết định nguồn tài trợ cho các dự án cải thiện cộng đồng, các dự án tạo việc làm này đã được chọn bởi OCBC, dựa trên các tiêu chí và giá trị đã được thống nhất trong suốt quá trình này. Một trong những dự án được lựa chọn có sự tham gia của nhiều thành phố phối hợp cùng nhau để xây dựng khu vực phát triển kinh doanh và cộng đồng tại khu Little Saigon. Mục tiêu của dự án là cải thiện thiết kế đô thị, nâng cấp cảnh quan đường phố, đồng thời thúc đẩy du lịch, tăng lượng người qua lại và hoạt động kinh doanh trong khu vực. Sự hợp tác liên vùng này nổi bật bởi vì nó quy tụ nhiều thành phố và tập trung vào một khu vực văn hóa đặc sắc, vốn đã bị đầu tư thấp trong thời gian dài, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống đông đảo – điều này là độc nhất không chỉ tại Quận Cam mà còn ở phạm vi quốc gia. Đây là một ví dụ tiêu biểu về phát triển kinh tế thực sự khi dự án hỗ trợ tăng trưởng doanh nghiệp, chứ không chỉ dừng lại ở đào tạo lao động. Một dự án khác tập trung vào lĩnh vực sản xuất tiên tiến, hợp tác cùng Đại học Bang Cal State Fullerton, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa – một nhóm thường bị bỏ sót nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra việc làm có thu nhập tốt. Mặc dù mức tài trợ được đề xuất khá nhỏ (khoảng 50.000 đô la), nhưng tiềm năng hoàn vốn là rất lớn. Dự án này có phạm vi ảnh hưởng toàn quận, nhưng đặt trụ sở tại Bắc Quận Cam, một khu vực được ưu tiên để đảm bảo cân bằng địa lý. Trường Cao đẳng Fullerton cũng đề xuất một dự án tập trung vào sản xuất chính xác và công nghệ máy bay không người lái (drone). Đây là dự án duy nhất trong danh sách được chọn có sự tham gia của một trường cao đẳng cộng đồng. Mục tiêu là đào tạo 150 học viên, trong đó 50% đến từ các cộng đồng bị thiệt thòi. Mức lương khởi điểm cho người tốt nghiệp từ chương trình này dao động từ 60.000 đến 80.000 đô la, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của sáng kiến về một công việc có thu nhập tốt. Một dự án nổi bật khác đến từ CIELO là mô hình vườn ươm doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc trẻ

em. Tiếp nối thành công trước đó, nơi 36 người tham gia đã trở thành những nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép và mở hơn 400 suất giữ trẻ mới, dự án lần này đặt mục tiêu mở rộng mô hình ra toàn Quận Cam. Mô hình vườn ươm này thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua việc hỗ trợ quyền sở hữu doanh nghiệp, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em – yếu tố then chốt giúp nhiều bậc phụ huynh có thể quay trở lại lực lượng lao động. Khác với các đề xuất chăm sóc trẻ em chỉ tập trung vào một thành phố riêng lẻ, cách tiếp cận của CIELO phục vụ các cộng đồng bị thiệt thòi trên khắp toàn quận, từ Santa Ana đến Buena Park và Fullerton. Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ tài trợ cho các hoạt động tiền phát triển như thế này ở mức tối đa, với ưu tiên dành cho các dự án phù hợp với các ngành trọng điểm. Vòng tài trợ tiếp theo, với tổng ngân sách 6 triệu đô la, nhiều khả năng sẽ được triển khai dưới dạng một vòng duy nhất thay vì chia thành hai đợt, nhằm tạo thêm thời gian cho các dự án trước hạn chót chi tiêu vào tháng 9 năm 2026. Tất cả các đơn vị nộp hồ sơ, bất kể kết quả ở vòng hiện tại, đều sẽ đủ điều kiện nộp lại ở vòng tiếp theo.

Ish Herrera

Nếu ai có phản hồi, ý kiến hoặc câu hỏi nào thì xin cứ chia sẻ.

Kevin Li

Vâng, tôi có một câu hỏi. Những dự án mà anh vừa đề cập, Jesse, là do nội bộ lựa chọn hay đã từng được bỏ phiếu tại một thời điểm nào đó?

Jesse Ben-Ron

Không, những dự án đó được lựa chọn thông qua một quy trình do OCBC điều phối. Chúng tôi đã đưa ra quyết định nội bộ, có thông báo và tham khảo ý kiến từ nhóm hợp tác, nhưng không thông qua một cuộc bỏ phiếu công khai. Đây là các lựa chọn mà OCBC đang trình lên để các anh/chị xác nhận.

Jasmine Pachnanda

Đây là những lựa chọn rất vững chắc, mang tính đại diện cao. Anh và nhóm đã làm rất tốt trong việc phản ánh đúng tinh thần các cuộc thảo luận của chúng ta và những gì sẽ mang lại lợi ích cho toàn Quận Cam ở tầm chiến lược. Tôi có một câu hỏi, không chắc anh có thể trả lời không, nhưng tôi tò mò: có điểm chung nào trong các đề xuất không được chọn không? Ví dụ, theo quan sát của tôi, có một vài dự án tập trung vào cố vấn cá nhân hoặc vườn ươm khởi nghiệp. Có xu hướng nào về các dạng đề xuất không vượt qua vòng xét chọn, không phải vì chúng không tốt, mà có thể do cách các chương trình được cấu trúc?

Jesse Ben-Ron

Một số đề xuất bị loại ngay từ đầu vì không phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên. Một số khác thì gần đạt, chỉ thiếu vài điểm là được chọn. Những yếu tố then chốt bao gồm: lĩnh vực ngành nghề, sự đa dạng về địa lý và số lượng người được hưởng lợi. Mặc dù không có một mẫu số chung rõ ràng trong số các đề xuất không được chọn, nhưng chúng tôi cũng nhận thấy nhiều đề xuất rất chất lượng, chỉ tiếc là không thể tài trợ do nguồn lực có hạn. Những đề xuất cạnh tranh nhất là những đề xuất trình bày rõ ràng ngành mục tiêu và mức độ tác động – đó là những đề án nổi bật nhất.

Ish Herrera

Cảm ơn Jasmine, và tôi cũng thấy có vài phản hồi trong phần trò chuyện đồng tình với nhận xét của bạn về danh sách lựa chọn lần này. Xin được nhắc lại: nếu bất kỳ ai có thêm góp ý cho Jesse, Maria hoặc nhóm OCBC về nội dung tổng hợp hoặc giá trị của các dự án này, vui lòng gửi phản hồi trước cuối ngày thứ Ba, ngày 1 tháng 4. Bạn có thể gửi email hoặc gọi điện để chia sẻ ý kiến.

Iosefa Alofaituli

Có thể một số bạn đã xem bản Báo cáo Nhu cầu của Quận Cam do Quỹ Samueli công bố gần đây. Tôi nghĩ đây là tài liệu rất đáng chia sẻ cho những ai làm trong lĩnh vực thiện nguyện – những người có thể chưa có cái nhìn đầy đủ như chúng ta. Họ đã làm rất tốt trong việc đào sâu vấn đề thông qua việc trao đổi với các lãnh đạo – như nhiều người trong phòng họp hôm nay. Tôi sẽ chia sẻ đường dẫn trong phần trò chuyện để ai chưa xem có thể truy cập.

Maria Linares

Nếu có câu hỏi, cứ liên hệ với tôi nhé. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Jesse Ben-Ron

Chúng ta đã làm công việc này được gần hai năm rồi, và đã xây dựng được những kế hoạch vùng rất chất lượng. Nhưng như với bất kỳ điều gì, tôi nghĩ mọi người sẽ càng hào hứng hơn khi thấy công việc thực sự bắt đầu diễn ra trực tiếp trong cộng đồng. Đây là bước đi đầu tiên trong việc phân bổ nguồn tài trợ – không chỉ cho việc tạo việc làm, mà còn cho những dự án thực sự nâng cao chất lượng sống và tạo ra tác động rõ rệt.

Ish Herrera

Việc phân phối nguồn lực ra thực địa là một cột mốc lớn. Hãy tự hào về những gì anh chị đã đóng góp trong hơn hai năm qua. Nếu có bất kỳ lo ngại nào về xung đột lợi ích, đừng ngần ngại liên hệ. Hãy trao đổi với Maria hoặc Jesse để làm rõ trước khi nộp phiếu. Xin nhắc lại: không được bỏ phiếu cho bất kỳ dự án nào mà bạn hoặc tổ chức của bạn có liên quan – nếu không, phiếu bầu sẽ bị hủy. Hẹn gặp lại các bạn tại cuộc họp họp tác tiếp theo vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 5, lúc 9 giờ sáng.